

# Đàng Thánh Giá với Thánh Giuse

*Thánh Giuse không hiện diện ở Đồi Canvê, nhưng những Chặng Đàng này hướng chúng ta đến sự chuyển cầu của ngài khi chúng ta đi bên cạnh Con của ngài.*

Đức Thánh Cha Phanxicô đã tặng cho Giáo hội Năm kính Thánh Giuse. Có lẽ những chuẩn bị nghiêm túc trong Mùa Chay của bạn đã lớn lên trong niềm cảm kích sâu sắc hơn với Thánh Giuse, trong tư cách là Đấng bảo trợ toàn thể Giáo hội và là cha của hài nhi Giêsu. Hơn thế nữa, ngày lễ mừng kính ngài 19/03 lại trùng với những ngày trong mùa Chay.

Vậy việc trải nghiệm các Chặng Đàng Thánh Giá với Thánh Giuse thì sao?

Điều này có vẻ còn xa lạ với chúng ta. Tuy thánh Giuse không hiện diện trên đồi Canvê, Ngài cũng đã không trải qua cuộc Thương khó cùng với Chúa Giêsu. Dù vậy, chúng ta vẫn có thể đối chiếu cuộc sống của Ngài qua các Chặng Đàng Thánh Giá và cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Cả đang khi thực hành việc đạo đức mang tính truyền thống này trong Mùa Chay.

Các mối tương quan trong đời sống của Thánh Giuse cũng được phác họa để giúp chúng ta dễ dàng suy ngẫm và nối kết nối cuộc đời của Thánh Cả với Chúa Giêsu cũng như với hành động hy sinh và cứu chuộc sau cùng của Người.

## **CHẶNG THỨ NHẤT: CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ**

Chúa Giêsu được sinh ra là để chịu chết, và giờ đây là lúc bắt đầu những bước đường cứu rỗi và hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại. Ở một mức độ nào đó, Thánh Giuse đã biết điều này sẽ xảy ra bởi vì ông Simêon đã tiên báo trong đền thờ, ” Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối (Lc 2: 34). Chúng ta biết rằng Thánh Giuse đã chết, Chúa Giêsu cũng đã chết, và một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ phải chết.

*Ý nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu bầu cho chúng con được ơn chết lành.*

## **CHẶNG THỨ HAI: CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ**

Một cây thập giá được trao cho Chúa Giêsu, Người sẽ vác nó trên vai lên đỉnh đồi Canvê. Thánh Giuse là một người thợ mộc. Có một số tranh vẽ nghệ thuật thánh đã mô tả Chúa Giêsu trong xưởng thợ đang làm một cây thập giá bằng gỗ. Thập tự giá trong những chặng chặng này không phải do chính Chúa làm ra nhưng là cây thánh giá mà Ngài đã tự nguyện đón nhận và tự mình vác lấy.

*Ý nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, xin giúp chúng con biết chấp nhận thập giá cuộc đời đã được trao cho chúng con.*

## **CHẶNG THỨ BA: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT**

Khi Chúa Giêsu bước đi, sức nặng của thập giá trở nên quá sức và Người ngã xuống đất lần thứ nhất. Lạy Thánh Giuse, xin hãy nhớ lại lần vấp ngã đầu tiên của Chúa Giêsu. Như bất kỳ bậc cha mẹ nào, khi nhìn thấy những vết thương và đau đớn của con mình, lần đầu tiên Chúa Giêsu bị té ngã, đã có cha Giuse chạy ngay đến giúp đỡ Người, và bây giờ chỉ còn có Mẹ Maria, ở gần đó, nhìn thấy và mong mỏi được an ủi con mình.

*Ý nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, xin chuyển cầu cho chúng con khi chúng con vấp ngã trên đường đời.*

## **CHẶNG THỨ BỐN: CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ**

Mẹ Maria, khi tìm thấy người con của mình ở gần đó. Hai ánh mắt gặp nhau. Chỉ trong giây lát, ánh nhìn của Chúa Giêsu đã xoa dịu trái tim đau khổ của Mẹ. Vào ngày truyền tin, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, Mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng Mẹ. Vào buổi sáng của ngày sinh nhật đầu tiên ấy, mẹ và con đã nhìn nhau, ánh mắt Mẹ tràn đầy niềm vui khi nhìn ngắm thấy đứa con bé bỏng vừa mới chào đời, có Thánh Cả Giuse ở kề bên. Nhưng giờ đây, Mẹ chỉ có một mình, không có người bạn đời chia sẻ trong những giây phút đau thương này.

*Ý nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, xin hiện diện với các gia đình đang gặp khó khăn, thử thách vì đau khổ, bệnh tật.*

## **CHẶNG THỨ NĂM: ÔNG SIMÔN VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHO CHÚA GIÊSU**

Quân lính gọi một người đi ngang đó giúp đỡ Chúa Giêsu trong vài thời khắc ngắn ngủi. Chúa Giêsu đã từng cần đến sự giúp đỡ của cha Giuse, người đã nghe theo lời của sứ thần trong giấc mơ và đưa con trẻ trốn sang Ai Cập. Thánh Giuse đã bảo vệ Chúa Giêsu trong suốt thời thơ ấu của Người, nhất là những khi có kẻ muốn giết hại Người.

*Ý nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, nhờ lời chuyển cầu của ngài, xin Chúa gửi đến cho chúng con những người trợ giúp vào lúc chúng con cần đến nhất.*

## **CHẶNG THỨ SÁU: BÀ VÊRÔNICA LAU MẶT CHÚA**

Vêrônica, một người phụ nữ ở giữa đám đông, đã nhìn thấy máu và mồ hôi rơi xuống trên khuôn mặt của Chúa Giêsu. Bà muốn giúp Chúa nên đã lấy một miếng vải mà lau mặt Người. Chúng ta có thể hồi tưởng lại sự chăm sóc và yêu thương của Thánh Giuse dành cho Chúa Giêsu khi còn thơ bé. Với tình yêu thương của người cha, thánh nhân đã chăm sóc những vết thương của Chúa Giêsu. Với sự ân cần âu yếm đầy tình phụ tử, ngài đã lau những giọt nước mắt cho Chúa Giêsu.

*Ý nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu nguyện cho chúng con, để chúng con mau chóng nhận ra những người đang cần được giúp đỡ.*

## **CHẶNG THỨ BẢY: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI**

Lần thứ hai, cây thập giá trở nên quá nặng. Chậm rãi và chắc chắn, Chúa Giêsu nhấc thập giá lên và một lần nữa tiếp tục bước đi trên đường thánh giá. Trong cuộc viếng thăm lần thứ ba, sứ thần đã nói cho Thánh Giuse từ Ai Cập hãy trở về quê nhà sẽ được an toàn. Chúng ta thử nghĩ xem Thánh Giuse sẽ như thế nào khi trở về Nazareth. Việc trở lại này là một hành động tín thác. Mỗi khi vấp ngã trong cuộc đời, chúng ta cần tin tưởng nhiều hơn vào kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mỗi người chúng ta.

*Ý nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, xin giúp chúng con luôn tin cậy vào Chúa như ngài đã tin và đã sống.*

## **CHẶNG THỨ TÁM: CHÚA GIÊSU GẶP CÁC PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM**

Chúa Giêsu nói với những người phụ nữ đang đi theo Người rằng: “Hỡi các phụ nữ thành Giêrusalem, đừng khóc cho tôi, nhưng hãy khóc cho chính mình và cho con cái của các bà.” Khi Chúa Giêsu nói những lời này trong cuộc khổ nạn, chúng ta có thể hình dung những lời Người đã chia sẻ với Thánh Giuse trong suốt những năm tháng ẩn dật. Chắc chắn những lời của Người đã hướng dẫn, chữa lành và an ủi nghĩa phụ của Người.

*Ý nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu nguyện cho con, để những lời Chúa Giêsu có thể biến đổi tâm hồn con.*

## **CHẶNG THỨ CHÍN: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA**

Chúa Giêsu ngã xuống lần thứ ba dưới sức nặng của thập giá. Có lẽ, đôi khi cuộc sống có vẻ nặng nề đối với Thánh Giuse. Ngài không hiểu hết những gì đang diễn ra trong cuộc đời mình. Trong đêm thờ, sau khi lạc mất ba ngày, Chúa Giêsu nói với cha mẹ rằng Người phải lo việc của Cha Người. Chúa Giêsu đã bị lạc mất; Thánh Giuse thì tìm cách để thấu hiểu. Thánh Giuse đã dành cả một đời để tìm hiểu những mâu nhiệm Nước trời.

*Ý nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu nguyện cho chúng con, để chúng con có được sự khôn ngoan và hiểu biết về các mâu nhiệm Nước trời*

## **CHẶNG THỨ MƯỜI: QUÂN LÍNH LỘT ÁO CHÚA GIÊSU**

Lúc chào đời, một đứa trẻ được sinh ra trong tình trạng trần truồng, chỉ được mặc quần áo nhờ cha mẹ. Và giờ đây, Chúa Giêsu trong cái chết bị lột trần. Ngay cả hiếc áo choàng Người mặc, có lẽ do Mẹ Maria dệt cũng bị tước đoạt. Khi còn là một trẻ sơ sinh, Hài Nhi Giêsu cần được chăm sóc, và chắc chắn rằng Thánh Giuse đã hết lòng phục vụ Người trong mọi nhu cầu. Giờ đây, khi giờ đau đớn và cái chết đang đến gần, Người đã chuẩn bị đón nhận cái chết nhờ bàn tay trợ giúp của những người khác.

*Ý nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, xin nhìn đến những tổn thương của chúng con, xin cầu bầu cho chúng con cũng biết mặc lấy tình yêu của Chúa.*

## **CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT: CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO CÂY THẬP GIÁ**

Thân thể của Chúa Giê-su bị đóng bằng những chiếc đinh. Hết lần này đến lần khác, cho đến khi Người được nâng lên khỏi mặt đất. Những chiếc đinh này không phải là những chiếc đinh của người thợ mộc vốn quen thuộc với Thánh Giuse và Chúa Giê-su. Chúng là những cái đinh của sự tra tấn. Chúng là những cái đinh của sự cứu rỗi cho tất cả chúng ta.

*Ý nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, xin giúp chúng con giữ tinh lạng, để không bao giờ đóng đinh bất kì ai bằng lời nói của chúng con.*

## **CHẶNG THỨ MƯỜI HAI: CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ**

Thánh Gioan cho chúng ta biết rằng Mẹ Maria đã đứng kề bên thánh giá Chúa Giê-su. Mẹ đã trải nghiệm một cái chết khác của những người mà Mẹ yêu thương. Đầu tiên là cha mẹ, ông Giacaria và bà Elizabeth. Sau đó là Thánh Gioan Tẩy Giả, gần đây nhất là Thánh Giuse – và bây giờ là con trai của Mẹ. Qua việc Chúa Giê-su trao phó Mẹ cho Thánh Gioan, chúng ta biết rằng Thánh Giuse đã qua đời. Như vậy, khi Chúa Giê-su trút hơi thở cuối cùng, chúng ta hãy nhớ lại hơi thở cuối cùng của Thánh Giuse, ngài đã chết trong sự đồng hành của Mẹ Maria và Chúa Giê-su.

*Ý nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, xin coi sóc những gia đình vừa trải qua cảnh mất mát; xin ở cùng những người góa bụa và an ủi tang quyến.*

## **CHẶNG THỨ MƯỜI BA: HẠ XÁC CHÚA GIÊSU XUỐNG KHỎI THÁNH GIÁ**

Khi Chúa Giê-su được hạ xuống khỏi Thánh giá, Người cũng đi xuống tận cùng vực thẳm của thế giới bên kia. Người phá vỡ song sắt nhà tù của sự chết, dẫn ra Adam, Eva, Ápraham, Môise và các Tiên tri, nhưng đặc biệt nhất là người cha thân yêu của Người, Thánh Giuse. Bằng cái chết của mình, Chúa Giê-su đã đem lại sự sống cho tất cả những ai đang chờ đợi ơn cứu rỗi. Giờ đây, cửa thiên đàng vĩnh viễn đã mở ra.

*Ý nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, xin hãy cầu nguyện cho những người thân và bạn bè của chúng con còn đang ở chốn luyện ngục. Nhờ lời chuyển cầu của ngài và của Mẹ Maria, xin cho họ sớm được hưởng phúc Thiên đàng.*

## **CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN: TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU VÀO MỘ ĐÁ**

Ngay từ thời thơ ấu, cái chết của Chúa Giêsu đã được báo trước. Món quà của các vị đạo sĩ đã dự đoán ngày chôn táng này. Lúc đó, Thánh Giuse và Mẹ Maria đã nhận mộ được như món quà quý giá. Giờ đây, xác của Chúa Giêsu đã được xúc dầu thơm, và trong ba ngày, Chúa Kitô đã thánh hóa phần mộ của tất cả những kẻ tin. Chúng ta đừng quên rằng dù Thánh Giuse được chôn cất ở bất cứ nơi nào, Chúa Giêsu đều đã đến viếng thăm ngôi mộ của Thánh Cả.

*Ý nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, xin hãy cầu nguyện cho chúng con trong giờ hấp hối được ơn chết lành*

### ***Cầu Nguyện Kết Thúc***

*Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa đã cho chúng con được bước đi trên Đàng Thánh giá với Người. Cảm ơn Người đã ban cho chúng con Thánh Giuse như Đấng bầu cử quyền thế trước những nhu cầu của thời đại. Trên hành trình vác thập giá của chính mình, xin cho chúng con luôn nhớ rằng có Thánh Giuse, Đấng mà con có thể hướng về, để noi gương bắt chước sẽ trợ giúp con hoàn tất hoàn tất hành trình đời sống này và nhanh chóng tiến về quê trời vinh phúc.*